

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
**BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
BÌNH DƯƠNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1457/BQL-DN

Bình Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:

- Doanh nghiệp KCN;
- Người lao động làm việc tại các KCN.

Trong thời gian vừa qua các Doanh nghiệp KCN và người lao động đã thực hiện tốt các quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Văn bản số 1518/UBND-VX ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ góp phần cùng cả nước kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên diễn biến dịch bệnh còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu nên không được lơ là chủ quan.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp KCN đang hoạt động cần thực hiện nghiêm việc ngăn ngừa lây nhiễm cho công nhân, bảo đảm đầy đủ dụng cụ phòng hộ, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định phòng chống dịch, tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp sau:

1. Đối với người đứng đầu doanh nghiệp:

Chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, bảo đảm sức khỏe an toàn tuyệt đối cho người lao động trong quá trình sản xuất. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc công nhân, người lao động lây nhiễm dịch do không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

2. Đối với người sử dụng lao động:

Có quy định và bảo đảm các điều kiện để người lao động thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế hoặc cơ quan y tế địa phương về phòng, chống dịch;

Hạn chế làm việc tập trung nhiều lao động, giảm thiểu sản xuất ca đêm, khuyến khích doanh nghiệp bố trí người lao động (lao động không trực tiếp sản xuất) làm việc tại nhà, bố trí ca làm việc, dây chuyền sản xuất hợp lý nhằm giảm tối đa số lượng người lao động cùng làm việc trong một thời điểm để giảm mật

độ người lao động trong không gian văn phòng, nhà xưởng bảo đảm khoảng cách giữa người lao động với nhau (khuyến cáo tối thiểu 2 mét), bảo đảm không có nguy cơ lây nhiễm trong quá trình sản xuất;

Doanh nghiệp phải trang bị máy đo thân nhiệt, bảo đảm 100% người vào nhà máy phải được kiểm tra thân nhiệt. Trong trường hợp phát hiện có người có một trong các triệu chứng sốt (thân nhiệt trên 37^o5 C), ho, khó thở, đau rát họng...thì cần thông báo cho nhân viên y tế của doanh nghiệp để theo dõi và báo cáo về Trung tâm Y tế cấp huyện để được tư vấn hướng dẫn;

Hạn chế sử dụng máy lạnh hoặc quạt hơi nước, tăng cường các biện pháp thông thoáng văn phòng, nhà xưởng. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng các thiết bị trên thì phải để nhiệt độ trên 25^o C, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc;

Cung cấp chỗ rửa tay dưới vòi nước chảy với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sử dụng trong gia dụng và y tế; thường xuyên lau dọn nền nhà, duy trì vệ sinh sạch sẽ và khử trùng các bề mặt có nguy cơ lây nhiễm cao như: Tay nắm cửa, nút bấm thang máy, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn... bằng hóa chất phù hợp.

Nhân viên phục vụ nhà ăn phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc, đeo khẩu trang trong suốt thời gian phục vụ, sát khuẩn nhà ăn 2-3 giờ trước khi phục vụ; bố trí lại nhà ăn, thời gian ăn giữa các bộ phận khác nhau, trang bị vách ngăn (nếu có thể) hoặc sử dụng hộp đựng thức ăn cho từng người lao động để giảm mật độ trong không gian nhà ăn tạo sự thông thoáng tối đa, hạn chế tiếp xúc gần;

Đối với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ và nhân viên cung ứng các dịch vụ thuê mướn bên ngoài, phải đăng ký danh sách người đến cung cấp các dịch vụ tại doanh nghiệp, các nhân viên này đảm bảo được đo thân nhiệt, giám sát sức khỏe, thực hiện nghiêm phòng hộ cá nhân;

Các doanh nghiệp sử dụng xe đưa đón nhân viên, chuyên gia từ các tỉnh thành lân cận đến Bình Dương làm việc: Khuyến cáo giảm thiểu, hạn chế đi lại và tăng cường làm việc tại nhà đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Trong trường hợp phải sử dụng các phương tiện đưa đón nhân viên, cần phải giảm thiểu số trạm dừng đón trả nhân viên; thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch của ngành giao thông vận tải trong vận chuyển hành khách, tuân thủ các hướng dẫn của các trạm kiểm soát và phải kiểm tra thân nhiệt toàn bộ người tham gia giao thông trước khi vào nhà máy.

3. Đối với người lao động:

Người lao động tin tưởng và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, chính quyền tỉnh Bình Dương đã và đang thực hiện; bản

thân và gia đình thực hiện nghiêm việc cách ly và khai báo y tế tự nguyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao dịch, làm việc, tiếp xúc và ăn uống; không tụ tập quá 2 người ngoài phạm vi nhà máy, nơi công cộng; chỉ di chuyển từ nơi làm việc về nơi ở, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết;

Yêu cầu toàn bộ người lao động đeo khẩu trang (trong một số vị trí làm việc có tiếp xúc nhiều đề nghị đeo thêm mặt nạ) trong suốt thời gian làm việc và nơi công cộng; tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy ít nhất 20 giây bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; súc họng, miệng bằng dung dịch sát khuẩn hoặc nước muối; tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng; che kín miệng khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc tay áo;

Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như: Tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng cao thể trạng.

Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở); nếu thấy bản thân hoặc người cùng làm việc có các biểu hiện trên cần thông báo cho người sử dụng lao động, nhân viên y tế của doanh nghiệp để được tư vấn.

Trong trường hợp phát hiện có công nhân, người lao động tại KCN bị bệnh, nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm hoặc trở về từ vùng có dịch, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan y tế cấp huyện để tổ chức giám sát sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương yêu cầu các doanh nghiệp KCN, người lao động làm việc tại các KCN nghiêm túc thực hiện các nội dung trên để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo;
- PCT. Nguyễn Thanh Trúc (b/c);
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng, ĐD;
- Lưu: VT, Website, Phòng DN.



TRƯỞNG BAN

Bùi Minh Trí